



สำหรับคุณแม่ การนึกถึงว่าลูกจะมีสุขภาพแข็งแรงไหม อวัยวะครบไหม เป็นเรื่องที่ห่วงเป็นอันดับแรก นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่กำลังลรองๆ ลงมา เช่น จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แน่นอนว่าลูกชายกับลูกสาวนั้นมีความแตกต่างกัน



สำหรับคุณแม่ การนึกถึงว่าลูกจะมีสุขภาพแข็งแรงไหม อวัยวะครบไหม เป็นเรื่องที่ห่วงเป็นอันดับแรก นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่กำลังลรองๆ ลงมา เช่น ลูกจะคลอดง่ายไหม คือไหม และหนึ่งในนั้นก็คงมีเรื่องที่น่านึกถึงอีกหนึ่งอย่างก็คือ ลูกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แน่นอนว่าลูกชายกับลูกสาวนั้นมีความแตกต่างกัน คุณแม่และคุณพ่อบางคนอยากได้ลูกสาว บางคนอยากได้ลูกชาย ซึ่งเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทุกยุคทุกสมัยอยากรู้ ก็เลยมีการสังเกตกันตั้งแต่โบราณ จนถึงกับการเขียนไว้เลย เชื้อไหมคะ มีตำราบอกเกี่ยวกับลักษณะคุณแม่ที่จะให้กำเนิดลูกไว้ด้วย ว่าลักษณะแบบนี้จะมีลูกเพศใด คุณแม่ลองอ่านดูเพื่อเป็นข้อสังเกตก็ได้คะ แต่อย่าลืมนะคะว่า เป็นเพียงแค่ความเชื่อ ซึ่งมาจากการสังเกต ไม่ใช่การรับรองทางการแพทย์ ดังนั้นไม่ได้หมายถึงต้องตรงกัน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ลองมาดูกันว่า ตัวอย่างความคิดเห็นบางส่วนของคนตั้งแต่โบราณมีความเชื่อเรื่องการให้กำเนิด เพศหญิงหรือชายอย่างไรบ้างคะ

ดูจากการก้าวเท้าของแม่

โบราณว่า ถ้าให้คุณแม่ยืนตัวตรงแล้วก้าวขาสัก 2 โ 3 ก้าว จะบอกได้ว่าลูกในท้องเป็นชายหรือหญิง จากการดูว่าก้าวเท้าใดออกก่อน หากก้าวเท้าขวาจะได้ลูกชาย ก้าวเท้าซ้ายจะได้ลูกสาว แบบนี้เวลาจะทดสอบต้องห้ามคุณแม่รู้ก่อน ไม่อย่างนั้นจะเลือกก้าวเท้าให้เป็นเพศลูกที่อยากได้ การทดสอบจะไม่เที่ยงตรงนะคะ

ดูจากฝ่ามือคุณแม่

ให้คุณแม่ส่งมือมาโดยไม่บอกอะไร ถ้าคุณแม่หงายมือมา แสดงว่าในท้องเป็นลูกสาว ถ้าคุณแม่คว่ำมือ แสดงว่าเป็นลูกชาย หรือไม่ก็ดูจากมือซ้ายหรือขวา หากยื่นมือขวาเป็นลูกชาย ยื่นมือซ้ายเป็นลูกสาว วิธีนี้คนที่จะทดลองด้วยการดูมือ ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าเอา หงาย-คว่ำ หรือ ซ้าย-ขวา หากทำทั้งสองแบบพร้อมกันเกิดไม่ตรงกัน คนทนายจะเก้อเอาได้

ดูใบหน้าคุณแม่ โบราณว่า คุณแม่คนไหนที่หน้าตาแจ่มใส ไม่มีฝ้าผ้ำจะได้ลูกชาย แต่ถ้าคุณแม่ดูโทรม มีฝ้าผ้ำ เค้าวาคูจะได้ลูกสาว

เพราะเพศหญิงมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย จึงมีผลต่อฮอร์โมนในร่างกาย ทำให้เกิดสิว ฝ้า แหม่ม... แบบนี้ลูกสาวก็น้อยใจแย่สิ

ดูจากความฝันของคุณแม่ หากคุณแม่ฝันว่าได้แหวน แปลว่าจะได้ลูกชาย ถ้าฝันว่าได้สร้อย กำไล ตุ้มหู จะได้ลูกสาว

เรื่องความฝันบอกเพศนั้นมักปรากฏในวรรณคดีอยู่มากค่ะ แสดงว่าคนเราสนใจ อยากรู้เพศของลูกในท้องมาตั้งแต่โบราณแล้วนะ

ทายจากการให้เด็กมาเหยียบท้อง มี 2 วิธี วิธีแรกคือให้เด็กชายมาเหยียบ ถ้าเค้าไม่เหยียบแปลว่าในท้องเป็นผู้หญิง ถ้าเหยียบแปลว่าในท้องเป็นผู้ชาย หรืออีกวิธีคือให้เด็กหญิงหรือชายก็ได้มาเหยียบ ถ้าเด็กเหยียบด้วยเท้าขวาแสดงว่าได้ลูกชาย เหยียบด้วยเท้าซ้ายแสดงว่าได้ลูกสาว วิธีการให้เด็กเหยียบนี้ คือให้คุณแม่นอนหงาย อุ้มเด็กเล็กๆ ไว้ แล้วให้เค้าให้เท้าเหยียบแต่ละลงมา ไม่ใช่ให้เด็กโตขึ้นไปเหยียบทั้งตัวนะคะ ไม่อย่างนั้นคุณแม่รวมถึงลูกในท้องอาจจะบาดเจ็บก็ได้

เรื่องจริงของเพศหญิงหรือชาย

หากเป็นวิธีการตามธรรมชาติ โอกาสที่คุณแม่จะได้ลูกสาวหรือลูกชาย เรียกว่ามีโอกาส 50 / 50 ค่ะ คือการท้อง 1 ครั้ง มีโอกาสเป็นลูกสาวหรือลูกชายได้เท่าๆ กันนั่นเอง เพราะการได้ลูกสาวหรือลูกชาย เกิดจากเพศหญิงหรือก็คือ คุณแม่ที่มีโครโมโซม X X กับผู้ชาย หรือคุณพ่อที่มีโครโมโซม X Y หากว่าโครโมโซม X ของคุณแม่มาเจอกับโครโมโซม Y ของคุณพ่อ ก็จะได้ลูกที่มีโครโมโซม X Y ซึ่งก็คือได้ลูกชาย แต่หากว่าโครโมโซม X ของคุณแม่มาเจอกับโครโมโซม X ของคุณพ่อจะได้ลูกที่มีโครโมโซม X X หรือก็คือได้ลูกสาวนั่นเองค่ะ

เรื่องของ เจ้าตัวน้อยในครรภ์

ตอนนี้หนูเป็นลูกสาวหรือลูกชายแล้วนะ...

เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 อวัยวะของลูกน้อยในครรภ์พัฒนาขึ้นมา รวมทั้งอวัยวะเกี่ยวกับเพศหญิงหรือชาย ก็ถูกพัฒนาขึ้นด้วย ดังนั้น พอประมาณหลังสัปดาห์ที่ 12 คุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายกันแน่ แต่ต้องใช้วิธีอัลตราซาวด์เพื่อดูเพศของหนูนะ เพราะหนูคงบอกเองไม่ได้แน่ๆ